

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

KCE – อาจะว่ากันที่หน้างาน อีกที

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในสัจจหัว...

ก็อาจะหมายถึง เรื่องของตลาด หรือ SET Index โดยอาจะมาจาก การที่เหนือเมฆได้กล่าวบ่อยๆ ในระยะหลังๆ นี้ ถึงทางเลือกในการนับคลื่น อีกรูปแบบหนึ่ง... ซึ่งอาจะมองว่าโหด แต่เวลาจะตีนั้น ดีกว่าแบบแรกเสียด้วยซ้ำนะครั้บ เอาไว้ถ้ามีเวลาชี้แจง ก็ค่อยว่ากัน ซึ่งอาจะไปว่ากันในไลฟ์สดๆ ให้แฟนคลับได้ตามกันก็ได้นะครั้บ (ที่เดิมแหละ ในทันทู้น)... แต่เท่าที่เห็นในวันวานนั้น ซึ่งเป็นวันที่ปิดระดับสิ้นเดือนไปเรียบร้อยแล้วด้วย และที่ใครๆ ก็หวังว่า จะมีการทำปิดดีๆ เพราะเป็นการปิดงวดปิดงบครึ่งปีอะไรก็ตาม แต่เหนือเมฆก็ได้ให้ความเห็นไปแล้วเมื่อวันที่ผ่านมา แถมยังย้ำในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคด้วยว่า... จะเอาอะไรยังไงบ้างก็ตาม จะดันให้ ขึ้นก่อน จะเพื่ออะไรก็ตาม แต่ถ้าปิดไม่เกินระดับ 1360 นั้น หรือ แค่มิต้องถึงระดับ 1360 หรือก เอาแค่มิเกิน 1350 นั้น สัญญารักก็บอกได้แล้วว่าเดือนต่อไป หรือ เดือนกรกฎาคม จะเป็นเดือนที่ต้องระวังอย่างยิ่ง หรือ อาจจะต้องระวังกันต่อไป ในระยะ 1-2 เดือนเสียด้วยซ้ำ... อันนี้ที่กล่าวมานั้นยี้ มิได้มานั่งคำนึงถึงผลประกอบการในไตรมาส 2 ที่จะมีการประกาศตามมอะไรเลยนะ (ใครจะคิด ก็ลองคิดเอาเองก็ได้นะว่าดีหรือไม่ดี)... เอาสรุปคร่าวๆ อีกที หลังจากที่ได้กล่าวไว้เมื่อวันที่อาทิตย์มาแล้วนั้นแหละ ก็น่าจะยังคงเดิม การต่ำกว่า 1350 คือ ยังน่าจะไมสวยแล้วถ้าเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม ด้วยการเล่นทางลง และถ้าลงต่ำกว่า 1300 ด้วยนั้น บ่งชี้ทางร้ายเลยว่า จะมีโอกาสหลุด 1250 ตามมาได้อีกด้วย... แล้วนั้น ก็ต้องหวังๆ กันหน่อยแหละครั้บว่า ลงลึกๆ จะมีอีกได้

ดูตามเกม...

ดูตามเกมของตลาด หรือ SET Index เหมือนจะโหด แต่เกมของ KCE กลับจะออกแนวไม่อยากจะลง แต่ยั้งง เราที่ต้องมาดูกันหน้างานในวันนั้น ถ้ายังรักษาระดับการยืนไว้ได้ ก็น่าสนใจ

แนวรับ : ... 22.8-22.0 หรือไมต่ำกว่า 22.0 นั้น ยังดูดี

เป้าหมาย : ... 25.0-26.0 ซึ่งถ้ายืน 26.0 ได้ ก้มองยาวๆ

Price Chart...(KCE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น KCE... ในภาพนี้เห็น เป็นรูปแบบของการแกว่งตัวขึ้นในระยะสั้น ซึ่งแนวโน้มก็ยังคงน่าสนใจว่า ถ้าไม่ต่ำกว่า 22.0 ลงมาเสียก่อน ก็ยังคงน่าจะเล่นทางขึ้นต่อเนื่อง ได้ต่อไป... และเป้าหมายที่สำคัญ ก็น่าจะอยู่ที่ระดับ 25.0-26.0 ซึ่งเป็นแนวต้านหลัก ที่จะบ่งชี้ต่อแนวโน้มระยะกลางๆ ขึ้นไปด้วย... ลองเข้าไปดูในโครงสร้างใหญ่ๆ นะ หากยืนระดับ 26.0 ได้มันคงนั้นก็แปลว่า ขาลงน่าจะจบไปแล้ว ต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ การเป็นแนวโน้มขาขึ้น ซึ่งถ้าวัดกันตาม Pattern หลักๆ เป้าหมายจากการยืนระดับ 26.0 ได้ ก็ต้องมองระดับ 40.0 กันต่อไป... ดังนั้น วันนั้น หรือ ในระยะสัปดาห์นี้ ต้องว่ากันที่ระดับ 22.0 ไมต่ำกว่า ก็ยังคงจะต้องมีหุ้น

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูบีอี เคย์ เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มิควรใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยมิได้เป็นการชักชวนให้ลงทุนทำการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน